

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2021

Họ và tên: Đặng Văn Minh

Sinh ngày 20/8/1966

Quê quán: Xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Nơi thường trú: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh
Quảng Ngãi

Nơi công tác: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Chức vụ Đảng, chính quyền: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Kính thưa bà con cử tri!

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Vì vậy, được sự thống nhất của tổ chức, qua quá trình hiệp thương và thống nhất giới thiệu của UBMTTQ VN tỉnh, sự tin nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi được tiếp tục giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi nghĩ rằng đây là vinh dự, là trách nhiệm và cũng là cơ hội để tôi tiếp tục có điều kiện cống hiến nhiều hơn trong nhiệm kỳ đến nếu được cử tri tin nhiệm bầu tôi làm Đại biểu HĐND tỉnh.

Như chúng ta đã biết, trong năm năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh ta đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm khá của cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp đạt ở mức cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư khá lớn; chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân tiếp tục được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo và công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt; thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng.

Cùng với nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kinh tế - xã hội của thành phố Quảng Ngãi trong những năm qua đã có bước phát triển khá rõ nét và toàn diện; kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá nhanh; kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng, tạo diện mạo mới cho thành phố ngày càng khang trang, nhất là khu vực ngoại đô; 14/14 xã đã hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,37%, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, qua đánh giá kết quả đạt được trong năm năm qua, thì cũng thẳng thắn nhìn nhận tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ta nói chung, thành phố Quảng Ngãi nói riêng vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là: Thu nhập của đa số người dân còn thấp; đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được tập trung đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; nguồn lực đầu tư cho hạ tầng du lịch còn hạn chế. Thực hiện việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; chưa có giải pháp hiệu quả để liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường còn nhiều thiếu sót, hiệu quả chưa cao; việc giải quyết thủ tục hành chính với người dân còn rườm rà, chậm trễ,... nên đã phần nào làm giảm niềm tin của Nhân dân với chính quyền.

Kính thưa bà con cử tri!

Với trách nhiệm là Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, là Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi từ tháng 12/2017 đến tháng 08/2020 và Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 9/2020 đến nay, Tôi đã rất nỗ lực, cố gắng để lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tiếp xúc, đối thoại, gặp gỡ Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội nhằm mục đích đem lại cuộc sống tốt hơn cho Nhân dân. Tuy nhiên, sự nỗ lực, cố gắng đó vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy, nếu tiếp tục được bà con cử tri tín nhiệm bầu Tôi làm Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và với trách nhiệm là Chủ tịch UBND tỉnh, tôi sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tôi cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của HĐND tỉnh - cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

(2) Thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân. Qua đó, tập trung giải quyết kịp thời theo thẩm quyền, đồng thời thông tin đầy đủ ý kiến, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến HĐND tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

(3) Tập trung chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhất là 04 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá của tỉnh trong năm năm đến, với mục tiêu là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và đến năm 2025 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung.

(4) Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các cấp chính quyền thành phố Quảng Ngãi tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu, quan trọng ở thành phố Quảng Ngãi, nhằm phân đầu đưa các xã: Tịnh Khê, Tịnh Ấn Tây lên phường, cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 2 và đạt được một số

tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2025, để phát triển thành phố Quảng Ngãi tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của đô thị Trung tâm. Đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng hậu cần nghề cá, các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo thích ứng biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh việc thu hút đầu tư phát triển du lịch, xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản,... Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

(5) Quyết liệt chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính, với mục tiêu chính quyền các cấp phải giải quyết tốt nhất các thủ tục hành chính với Nhân dân và được Nhân dân đánh giá hài lòng ở mức cao nhất; tập trung xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ tổ chức và công dân.

(6) Tập trung rà soát và ban hành các giải pháp, chế tài cụ thể để thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm ổn định đời sống của người dân để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân; giải quyết căn cơ các vấn đề về xử lý rác thải sinh hoạt, ô nhiễm môi trường và các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân.

(7) Chỉ đạo thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định đối với cán bộ hưu trí, người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội,...; phát triển hài hòa, bền vững giữa các vùng, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa đô thị và nông thôn, miền núi; giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Kính thưa bà con cử tri!

Tôi nghĩ rằng Chương trình hành động này chắc chắn chưa đáp ứng được hết sự mong đợi của bà con cử tri. Vì vậy, tôi rất mong bà con cử tri tham gia góp ý và tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm Đại biểu HĐND tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn!